

## 7หน่วยร่วมแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น เพื่อร่วมกันสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เช่น อบจ. เทศบาล อบต. กทม. และเมืองพัทยา ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นให้มีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินตำบลหรือชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน อปท. การให้ความรู้

การแจ้งเหตุที่ 1669 การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม โดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กร และบุคคลในพื้นที่ ตามความจำเป็นและความเหมาะสมกับสถานะทางการเงินของ อปท.เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างกลไกการจัดการและอภิบาลระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือของทั้ง 7 องค์กร ในครั้งนี้กระทรวงมหาดไทยจะสนับสนุนการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการให้บริการอย่างรวดเร็วทั่วถึงเท่าเทียมทั่วทุกภูมิภาค และสามารถช่วยเหลือชีวิตประชาชนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

## กรม.ไฟเขียวรองดีเอสไอเป็นผู้ตรวจ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม นายชลิตรัตน์ จันทบุบงษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งนายณรงค์ศักดิ์ อังคสุวะพลา เป็นกรรมการในคณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์ นอกจากนี้ อนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ 1.นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี ออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม 2.อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมแทนผู้ลาออกจำนวน 4 คน ดังนี้ 1) นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี เป็นประธานกรรมการ 2) นายบุญชัย สมบูรณ์สุข เป็นกรรมการ 3) นายสมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ เป็นกรรมการ 4) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ

นายชลิตรัตน์กล่าวว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอดังนี้ 1.รับโอนและแต่งตั้งนายวิทยา พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (นักปกครองระดับต้น) กระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ศอ.บต. (นักบริหาร

ระดับสูง) ศอ.บต. แทนตำแหน่งที่ว่าง 2.ตัดโอนตำแหน่งเพื่อรองรับการแต่งตั้งรองเลขาธิการ ศอ.บต.เพิ่มขึ้นอีก 1 ตำแหน่ง จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3.รับโอนและแต่งตั้ง ว่าที่ ร.ต.เลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (นักปกครองระดับต้น) กระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ศอ.บต. (นักบริหารระดับสูง) ศอ.บต. ในตำแหน่งที่ขออนุมัติตัดโอนเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามข้อ 2.

นายชลิตรัตน์กล่าวว่า นอกจากนี้ ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย 1.พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2.นางกรรณิการ์ แสงทอง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ครม.ยังได้มีมติแต่งตั้ง นายนำชัย หล่อวัฒน์ ตระกูล รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟภ.

ที่มาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 5 ธันวาคม 2555 หน้า 3

## บอร์ดอนุมัติเพิ่มรองเลขาฯ สปสช.

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. นพ.ประดิษฐ สินทังไม่ได้เป็นการขอเพิ่มอัตรา แต่เป็นการขอ  
ชวณรงค์ รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธาน ขยับบางตำแหน่งขึ้นเป็นรองเลขาธิการ  
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีบอร์ด สปสช.  
(บอร์ด สปสช.) กล่าวถึงกรณีที่บอร์ด ตัวแทนจากภาคประชาชนวอล์กเอาต์ ไม่ลง  
สปสช. เห็นชอบเพิ่มตำแหน่งรองเลขาธิการ มติในเรื่องนี้ นพ.ประดิษฐ กล่าวว่า เมื่อเขา  
สปสช.อีก 2 ตำแหน่ง แต่มีการตั้งข้อสังเกต ไม่เห็นด้วยที่ใช้สิทธิออกเสียง การเดิน  
ว่าอาจมีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองว่า ออกจากห้องประชุมคงมีธุระ  
คงไม่สามารถเข้าไปดำเนินการอะไรได้ ด้าน นพ.วินัย สวัสดิ์วิตร เลขาธิการ  
เพราะเป็นการบริหารภายในของ สปสช. อีก สปสช. กล่าวว่า การขออนุมัติตำแหน่งรอง

เลขาธิการ สปสช.เพิ่ม เนื่องจากงานของ  
สปสช.ปัจจุบันเพิ่มขึ้นมาก ในช่วงแรก  
สปสช.มีเจ้าหน้าที่กว่า 200 คน มีรอง  
เลขาธิการ 3 คน แต่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่  
สปสช. มีถึง 870 คน ต้องบริหารเงินแสน  
ล้านบาท อีกทั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะ  
กรรมวิธีการต่าง ๆ การตอบคำถามในสภา  
ต่างก็ต้องการให้ผู้บริหาร สปสช.เข้าร่วม  
อย่างไรก็ตามสำหรับการคัดเลือกนั้น จะดู  
คนที่มีความรู้ความสามารถ คาดว่าใช้เวลาไม่  
เกิน 1 เดือน.



## เร่งบรรจุพยาบาลวิชาชีพเป็นขรก.

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. นพ.ประดิษฐ สินทว  
ณรงค์ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงการบรรจุ  
พยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการว่า  
ได้แบ่งการบรรจุพนักงานลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมด  
ของกระทรวงสาธารณสุข 3 หมื่นคน เป็น 3 ปี  
ปีละกว่า 7,000 คน คาดว่าต้องใช้งบประมาณ  
2,000 ล้านบาทต่อปี ส่วนพนักงานกระทรวง  
สาธารณสุข (ก.สธ.) ใช้เงินบำรุงจ้าง คือเดิม  
โรงพยาบาลต้องใช้เงินบำรุงจ่ายให้กับลูกจ้าง  
ชั่วคราวอยู่แล้ว ก็นำเงินบำรุงมาจ่ายให้กับ  
พนักงาน ก.สธ. แทน ซึ่งเงินน่าจะพอ เพราะ  
ลูกจ้างชั่วคราวบางส่วนไปเป็นข้าราชการ โรง  
พยาบาลก็จ่ายน้อยลง

นพ.ประดิษฐ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีเมื่อ  
ลูกจ้างชั่วคราวส่วนหนึ่งบรรจุเป็นข้าราชการแล้ว  
ส่วนพนักงาน ก.สธ. ส่วนใหญ่เป็นคนจบใหม่นั้น  
เกรงว่าโรงพยาบาลต้องรับภาระใช้เงินบำรุงจ้าง ก็  
ไม่ต้องเป็นห่วง หากเงินไม่พอรัฐบาลก็ต้องเพิ่ม  
ค่าเหมาจ่ายรายหัวให้ ตามค่าแรงหรือเงินเพื่อ  
ที่เพิ่มขึ้น ส่วนที่มีข่าวว่าอาจของบเหมาจ่ายราย  
หัวไป 3,300 บาทต่อคนต่อปีนั้น ตอนนี้อยากให้  
จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพก่อนไปส่งบ  
ประมาณลงไป โดยในอนาคตมีแผนแล้วว่าจะใช้  
คนน้อยลง และใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วย  
ถ้าบุคลากรไม่พอก็ต้องใส่เข้าไป ไม่มีเหตุผลที่  
รัฐบาลลดกำลังคนแล้วทำให้การบริการเสียไป.